



Đức Thánh Cha: Người tín hữu được kêu gọi chia sẻ Tin mừng hòa bình, ngay cả khi bị đàn áp!

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Devin Watkins)

Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn những người Công giáo tại thành phố Rimini của Ý vì đã lần chuỗi Mân Côi tại quảng trường của thành phố này hàng tháng để mời gọi những tín hữu Chúa truyền bá Tin mừng hòa bình, ngay cả khi họ phải đối diện với sự đàn áp.

Trong 10 năm qua, các tín hữu thường tụ họp tại Quảng trường thành phố Rimini ở miền bắc nước Ý vào các ngày 20 hàng tháng tại để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.

Để đánh dấu ngày kỷ niệm đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp, được công bố vào thứ Sáu (16/8/2024), tới Ủy ban Nazarat cho những người theo đạo Thiên Chúa bị đàn áp, tổ chức chuỗi Mân Côi hàng tháng này đã lan rộng đến nhiều thành phố trên khắp toàn cầu.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Nazarat vì sự quan tâm của họ đối với "những anh chị em đang sống ở những vùng đất bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột chiến tranh khủng khiếp".

ĐTC nói: "Cảm ơn các bạn vì chứng tá về lòng bác ái, tình đoàn kết và đặc biệt là sự hiệp thông của các bạn với nỗi đau của những người dân bị tổn thương vì bất công, áp bức, hận thù và lòng tham".

Tin Mừng về hòa bình cho thế giới bị chiến tranh tàn phá...

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhân cơ hội này để khuyến khích các Kitô hữu ở khắp mọi nơi hãy làm chứng cho Tin mừng Hòa bình Phúc âm.



"Hôm nay, hơn bao giờ hết", ĐTC nói, "nhân loại cần Tin Mừng về hòa bình, và mọi Kitô hữu được kêu gọi để công bố và chia sẻ Tin Mừng này".

Ngài bày tỏ hy vọng rằng những người tham gia vào buổi cầu nguyện Mân Côi hàng tháng có thể "tiếp tục là những người thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng mọi người, chào đón và chia sẻ một tình huynh đệ bao la, nơi mọi người có thể tận hưởng bánh hiệp thông và niềm vui hiệp nhất".

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng lời động viên nhân kỷ niệm 10 năm lần chuỗi Mân Côi công khai tại thành phố Rimini.

"Tôi kêu gọi các bạn hãy cầu xin sự phù trì của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, để Mẹ có thể chào đón chúng ta dưới tà áo của Mẹ và nâng đỡ chúng ta trong những cơn thử thách", ngài nói. "Xin Mẹ thắp sáng trong trái tim chúng ta ánh sáng hy vọng để dám dẫn thân vì một tương lai thanh thản và hòa hợp".

'Lời kêu gọi nhân loại'

Sáng kiến Kinh Mân Côi tại thành phố Rimini bắt đầu vào tháng 8 năm 2014 sau khi những người theo đạo Thiên chúa bị trục xuất khỏi Đồng bằng Nineveh ở Iraq dưới bàn tay của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Với tên gọi "Lời kêu gọi nhân loại", lời cầu nguyện này được dâng lên cho tất cả những người bị đàn áp, cả người theo đạo Thiên chúa và người không theo đạo Thiên chúa.

"Lời cầu nguyện này là lời khẳng định về Quyền năng của Chúa Kitô - Đấng có thể làm mọi sự - trên mỗi người chúng ta," trích từ thông cáo của Ủy ban Nazarat. "Đây là khởi đầu cho sự chuyển

đổi chúng ta. Lời cầu nguyện là công cụ mạnh mẽ nhất để thay đổi lịch sử.”

Trong 10 năm qua, sáng kiến Nazarat đã quyên góp được hàng chục nghìn euro, số tiền này đã được gửi đi hỗ trợ hàng trăm gia đình bị tổn thương, đặc biệt ở Syria và Iraq.

Vào ngày 20 tháng 8, Đức Giám mục Nicolò Anselmi của TGP Rimini sẽ chủ trì buổi cầu nguyện Kinh Mân Côi để kỷ niệm 10 năm Chuỗi Mân Côi được đọc tại quảng trường chính của thành phố.



Một buổi cầu nguyện Kinh Mân côi tại công trường Nhà thờ Chính tòa Sydney Australia 2023